



บันทึกข้อความ

สำนักงานอัยการบดี
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รัชที่ 1803
 วันที่ 31 ม.ค. 2565
 เวลา 14.58 น.

ส่วนราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองนโยบายและแผน โทร ๐ ๒๔๘๒ ๒๑๗๖-๗๘ ต่อ ๓๗๐
 ที่ วธ ๐๘๐๑.๐๒ / ๖๕ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้เงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานอัยการบดี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอัยการบดี

เรื่องเดิม

ตามมติประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอัยการบดีครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอัยการบดี (ศาลายา) ที่ประชุมมีมติให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้เงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานอัยการบดี เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการฯ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานอัยการบดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จ กองนโยบายและแผนโดยฝ่ายติดตามและประเมินผล จึงขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมภายใต้เงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการมายังกองนโยบายและแผนก่อนการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอัยการบดีล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วันทำการ โดยให้รายงานเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการและเบิกจ่าย โดยผู้รับผิดชอบภายในสำนักงานอัยการบดี ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบโครงการเริ่มรายงานผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยส่งรายงานผลมายังกองนโยบายและแผนในรูปแบบเอกสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ efficiency.planbpi@gmail.com

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาลงนามในหนังสือดังกล่าว

- ลงนามแล้ว

(นายสุรินทร์ วิลานาโชคชัย)
 ผู้อำนวยการสำนักงานอัยการบดี
 31 ม.ค. 2565

(นายวิฑิต เพ็ชรดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

มุ่งมั่นพัฒนา ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานงานศิลป์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำนักงานอธิการบดี โทร. ๐ ๒๔๘๒ ๒๑๗๖-๗๘

ที่ วธ ๐๘๐๑ (๑๑) / ๑๒

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้เงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานอธิการบดี

เรียน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้อำนวยการกลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา และหัวหน้ากลุ่มศิลปวัฒนธรรม

ตามมติประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี (ศาลายา) ที่ประชุมมีมติให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้เงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการฯ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จ สำนักงานอธิการบดีจึงขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมภายใต้เงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการมายังกองนโยบายและแผนก่อนการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วันทำการ โดยให้รายงานเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการและเบิกจ่ายโดยผู้รับผิดชอบภายในสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบโครงการเริ่มรายงานผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป รายละเอียดเป็นไปตามแบบรายงานที่กำหนด โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานได้ตาม QR CODE หรือตามลิงค์ด้านล่าง และส่งรายงานผลมายังกองนโยบายและแผนในรูปแบบเอกสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ efficiency.planbpi@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสุรินทร์ วิไลนาโชคชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

มุ่งมั่นพัฒนา ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานงานศิลป์



shorturl.at/otFNQ